

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 01 năm 2020

HƯỚNG DẪN
công tác Khoa giáo năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW, ngày 19/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “*Công tác khoa giáo năm 2020*”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai công tác khoa giáo năm 2020 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa giáo trong năm 2020, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa giáo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Khoa giáo.

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ công tác Khoa giáo trọng tâm một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối Khoa giáo; kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực Khoa giáo.

- Tập trung theo dõi, nắm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm để kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề thuộc công tác Khoa giáo.

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy

1.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện: Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “*Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”; Kế hoạch số 122-KH/TU, ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49-KH/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “*tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập*”. Năm 2020, ưu tiên một số nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội nhằm giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện; trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, giáo dục tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tích cực, lành mạnh, giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ.

- Tiếp tục triển khai Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk; nghiên cứu, lựa chọn bộ sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (Chương trình giáo dục phổ thông mới) để áp dụng đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 phù hợp với mục tiêu giáo dục và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Tăng cường công tác xã hội hóa bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phục vụ tốt việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới. Tăng cường đầu tư, phát triển nhanh trường, cụm lớp cho cấp học mầm non; bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh học ngày 2 buổi, nhất là ở vùng khó khăn, trước hết tập trung cho giáo dục mầm non, tiểu học.

- Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xoá mù chữ, nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt việc học tập suốt đời cho người lớn, phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn.

- Quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Sắp xếp hợp lý các cơ sở đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nghiên cứu chuyển đổi mô hình trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với điều kiện mới, từng bước bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong giáo dục. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ giáo viên cho từng cấp học, môn học, hạn chế hiện tượng thừa thiếu cục bộ.

- Đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện (sau khi hợp nhất 2 đơn vị là Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ); việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” (theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ); công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo tinh thần Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 25/6/2010 của Tỉnh ủy về “*Tăng cường sự lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh*”).

- Tích cực chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh tham dự kỳ thi, chuẩn bị cơ sở vật chất cho đổi mới kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận kỳ thi bảo đảm đúng thực chất, công bằng.

1.2. Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “*phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”; Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “*xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”; Chương trình số 38-CTr/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường*”. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế*”; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “*Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư*”. Trong đó, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết, kết luận về khoa học công nghệ và môi trường. Nâng cao, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong triển khai, tổ

chức thực hiện. Nâng cao vai trò người đứng đầu trong việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ tại địa phương, đơn vị; xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước.

- Rà soát, sắp xếp, tổ chức khoa học và công nghệ, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu. Nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác công - tư, thúc đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; có các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Lựa chọn các ưu tiên trong phát triển khoa học công nghệ theo ưu tiên thế mạnh của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong việc cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, đánh giá thành tựu, đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội và đề xuất định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2026 phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo chính trị, Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

- Tôn trọng và phát huy tư tưởng, các đột phá trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức; tăng cường tổ chức các diễn đàn khoa học để trí thức tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo môi trường trong xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Dự báo các vấn đề, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và chuẩn bị kế hoạch (kịch bản) tuyên truyền ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa...

1.3. Đối với lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội

- Về y tế, dân số: tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện: Chương trình số 24-CTr/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW,

ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “*Công tác dân số trong tình hình mới*”. Trong đó chú trọng:

+ Tham mưu đẩy mạnh triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 - 2030 trên địa bàn tỉnh; củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức làm công tác dân số các cấp.

+ Tăng cường chất lượng khám bệnh chữa bệnh, tăng cường hoạt động y tế cơ sở; dự phòng, quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe toàn dân, trong khám bệnh, chữa bệnh, phối hợp với Bảo hiểm xã hội xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa hai ngành về khám chữa bệnh; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

+ Tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng về công tác phát triển và quản lý bảo hiểm y tế. Tăng cường sự phối hợp giữa bảo hiểm xã hội và ngành y tế trong việc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từng bước đổi mới phương thức chi trả cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đổi mới phương thức giám định chi trả bằng bảo hiểm y tế đảm bảo khách quan, minh bạch trong quản lý chi trả cho bảo hiểm y tế; thực hiện nghiêm túc luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên quan.

- *Về trẻ em*: tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới*”. Tập trung tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc về trẻ em hiện nay như bạo lực, ngược đãi; xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động; bỏ học; vi phạm pháp luật, tảo hôn... Chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội giáo dục phẩm chất, đạo đức cho trẻ.

- *Về thể dục - thể thao*: Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020*”.

- *Về gia đình*: Triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “*Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*” và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW vào năm 2020.

- *Về bảo hiểm xã hội*: tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “*Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội*”; Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 21/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “*Cải cách chính sách tiền lương*”.

đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

1.4. Đối với hoạt động của các Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Đông y, Hội y dược tỉnh

- Công tác Hội Chữ thập đỏ: tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam”. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

- Hội Y dược tỉnh: Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện để tiến hành Đại hội đại biểu Hội Y dược học tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2023.

- Hội Đông y tỉnh: Củng cố, phát triển và kiện toàn tổ chức hội các cấp, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục y đức, Luật khám, chữa bệnh cho cán bộ, hội viên.

2. Tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; lập kế hoạch và bám sát các quan điểm, mục tiêu, giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để tiến hành tổng kết, sơ kết. Nêu bật những kết quả đạt được, các hạn chế yếu kém và các biện pháp khắc phục, từ đó đề xuất các biện pháp trong thời gian tới. Trong năm 2020, tiến hành:

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX về “*Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “*Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”.

- Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư về “*Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới*”.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam*”.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020*”.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 25/6/2010 của Tỉnh ủy về “*Tăng cường sự lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh*”.

- Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị TW6 khóa XII về “*Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới*”.

- Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII về “*Công tác dân số trong tình hình mới*”.

3. Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác khoa giáo

- Nâng cao nhận thức về công tác khoa giáo, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tham mưu triển khai về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác khoa giáo trên địa bàn. Tăng cường chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo các cấp, sự phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm nắm bắt thông tin, những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội và thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng cán bộ làm công tác khoa giáo thông qua việc tổ chức giao ban, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo ở địa phương. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu về tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội đối với lĩnh vực khoa giáo tại địa phương khi triển khai các dự án phát triển kinh tế và tác động của lĩnh vực khoa giáo đối với kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác thông tin và quy chế phối hợp để các cơ quan tham mưu của hệ thống chính trị cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho cấp ủy.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, hội của tỉnh thuộc khối Khoa giáo

- Các sở, ngành, hội của tỉnh thuộc khối Khoa giáo căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Hướng dẫn này để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo tại đơn vị mình.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Đảng thuộc lĩnh vực ngành phụ trách.

- Thực hiện nghiêm túc “*Quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo*” (ban hành kèm theo Quyết định số 449-QĐ/TU, ngày 22/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thuộc các lĩnh vực Khoa giáo để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

2. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy căn cứ vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cùng cấp, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị khối Khoa giáo triển khai thực hiện. Tích cực tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo.

- Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo. Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là hiện tượng lợi dụng các vấn đề về giáo dục, y tế, môi trường, biến đổi khí hậu... để xuyên tạc các chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước; dự báo và xây dựng các kịch bản tuyên truyền, đấu tranh khi có các sự cố.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực khoa giáo để tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo định hướng kịp thời.

- Duy trì tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết công tác khoa giáo, đồng thời, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức tổ chức giao ban bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo (định kỳ, đột xuất) về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Khoa giáo), nhất là khi phát sinh những vấn đề mới, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân liên quan đến lĩnh vực khoa giáo.

3. Đề nghị Báo Đắc Lắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công thông tin điện tử tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo, trong đó tập trung vào các nội dung theo Hướng dẫn này.

Trên đây là Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, hội của tỉnh thuộc khối Khoa giáo, Ban Tuyên giáo các

huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh sớm triển khai thực hiện và báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- T26 Đà Nẵng,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, } (đề b/c)
- Các sở, ngành, hội thuộc khối Khoa giáo,
- Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Báo Đắk Lắk,
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Trung tâm Công thông tin điện tử tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trịnh Dũng

CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI *“Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”*.
2. Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI *“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”*.
3. Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X *“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”*.
4. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI *“Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”*.
5. Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI *“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”*.
6. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII *về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;*
7. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII *về công tác dân số trong tình hình mới;*
8. Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị *về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới;*
9. Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị *về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”*.
10. Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư *về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”* và Thông báo số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư khóa XI *về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư IX “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để chuẩn bị tổng kết 15 năm (năm 2020);*
11. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X *về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước* và Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI.
12. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI *về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.*

13. Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

14. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

15. Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005, Ban Bí thư khóa IX về “đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước” và Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII.

16. Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

17. Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

18. Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

19. Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW về “phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.